

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ เทพจร	ประธานสภา อบต.แก่ง	ณรงค์ เทพจร	
๒	นายบรรจบ บัวยิ้ม	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	บรรจบ บัวยิ้ม	
๓	นายวิชัย พูลอูย	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	วิชัย พูลอูย	
๔	น.ส.คมคาย อูระรีน	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๒	คมคาย อูระรีน	
๕	นายสนั่น ไกรอินทร์	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๕	สนั่น ไกรอินทร์	
๖	นายธงชัย พงษ์ศิลา	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๗	ธงชัย พงษ์ศิลา	
๗	นายจรรยา สุทัตสันต์	รองประธานสภา อบต.แก่ง	จรรยา สุทัตสันต์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติศักดิ์ กุลรัตน์	นายก อบต.แก่ง	กิตติศักดิ์ กุลรัตน์
๒	นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	รองนายก อบต.แก่ง	พันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ
๓	นายจิรพล ชมภูรัตน์	เลขานุการนายก อบต.แก่ง	จิรพล ชมภูรัตน์
๔	นายนันตพงษ์ นงค์นุช	รองนายก อบต.แก่ง	นันตพงษ์ นงค์นุช
๕	นายอนุรักษ์ เรืองประดิษฐ์	รองปลัด อบต.แก่ง	อนุรักษ์ เรืองประดิษฐ์
๖	นางจිරนันท์ ตองติธรรมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	จिरนันท์ ตองติธรรมย์
๗	น.ส.วัชรินทร์ เพียรล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัชรินทร์ เพียรล้ำ
๘	น.ส.ธัชพรพัฒน์ กิตติอุดมพานิช	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ฯ	ธัชพรพัฒน์ กิตติอุดมพานิช
๙	นายเสกน ยอดทัพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสกน ยอดทัพ
๑๐	นายสุริช วงษ์เสงี่ยม	ปลัด อบต.แก่ง/เลขานุการสภาฯ	สุริช วงษ์เสงี่ยม
๑๑	นายปรีชา ปิดตาระคะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	ปรีชา ปิดตาระคะ
๑๒	น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นิภาพรรณ ทับอุไร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริช วงษ์เสงี่ยม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้กล่าวรายงาน ว่า มีผู้เข้าประชุม ๗ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน พร้อมทั้งเชิญ นายณรงค์ เทพจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระ...

- ระเบียบวาระที่ ๑** - **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
- ประธานสภาฯ      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
- ที่ประชุม      รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** - **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.**
- ประธานสภาฯ      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๓ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- มติที่ประชุม      มีมติรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓** - **เรื่องที่เสนอใหม่**
- ประธานสภาฯ      ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาขุดต่อความยินยอมทำกิจการนอกเขต ในการนำมูลดินที่ได้จากการขุดลอกตามโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปทำกิจการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
- เลขานุการสภาฯ      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จะดำเนินโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายที่จะทำการขุดลอกสระจากสภาพดินเดิมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๔๕ ลบ.ม. เพื่อ

แก้ไขปัญหาร้ายแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โดยในการขุดลอกสระน้ำดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลดินที่ได้จากการขุดลอกมีปริมาณมากและไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับมูลดินได้ และได้รับการประสานจากวัดตะเคียนทองที่ได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์มูลดินที่ได้จากการขุดลอกนำไปลงบนที่ดินของวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อปรับถมเป็นลานจอดรถให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและใช้ประโยชน์ต่างๆของวัด ซึ่งที่ดินของวัดตะเคียนทองดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ทั้งนี้ในการขุดลอกสระน้ำและนำมูลดินที่ได้จากการขุดลอกดังกล่าวนำไปลงบนที่ดินของวัดตะเคียนทองนั้นเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แก่งและมีลักษณะเป็นการทำกิจการนอกเขต จึงต้องขอความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ก่อนที่จะดำเนินการทำกิจการนอกเขตพื้นที่ โดยมีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งพิจารณาต่อไป

ประธานสภา  
ที่ประชุม  
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมในการให้ความยินยอม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทำกิจการนอกเขต ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการนำมูลดินที่ได้จากการขุดลอกตามโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายซุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปลงบนที่ดินของวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่านใดยินยอมโปรดยกมือ

มีมติยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทำกิจการนอกเขต ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการนำมูลดินที่ได้จากการขุดลอกตามโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายซุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปลงบนที่ดินของวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประธานสภา

๓.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้สูญลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ปี และภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ขอเชิญเลขานุการสภา

ชี้แจงระเบียบ...

เลขานุการสภาฯ

ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วย  
ในการจำหน่ายลูกหนี้สูญลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี และภาษีบำรุง  
ท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ

ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน  
กว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

(๑) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้  
กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิด  
ช่องให้กระทำได้

(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็น  
บุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ใน (๑)

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

๒. ตามแนวทางของขั้นตอนและคำแนะนำตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การ  
ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือ  
ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ การจำหน่ายหนี้สูญ ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

๑.๒ การจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ ๑.๑ ให้กระทำได้เมื่อได้ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์  
ดังนี้

๑.๒.๑ ได้มีการสำรวจลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  
รายได้อื่นๆ ตลอดจนลูกหนี้ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด

๑.๒.๒ ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้  
เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชำระหนี้ได้ หรือ  
ด้วยเหตุอื่น

๑.๒.๓ สำหรับการอนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี ให้ถือปฏิบัติ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว๒๓๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ และหนังสือ

กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๓๑๐.๓/ว ๓๑๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งสรุปว่าให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี ในเขตเทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนตำบลออกจากทะเบียน

๓. หนังสือกรมการปกครอง ส่วนที่ ๓๑๐.๓/ว ๑๕๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒  
กันยายน ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  
ดังนี้

๑. ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์  
ร่วมกัน ให้ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และให้งดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่  
สำหรับที่ดินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินนั้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอ้างสิทธิ์  
การครอบครองในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประธานสภา  
ที่ประชุม  
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายลูกหนี้สูญลูกหนี้  
ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี และภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มี  
เอกสารสิทธิ์ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย

น.ส.ธัชพรพัฒน์  
กิตติอุดมพานิช  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา  
และจัดเก็บรายได้

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
แก่งทุกท่าน ดิฉันนางสาวธัชพรพัฒน์ กิตติอุดมพานิช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ  
จัดเก็บรายได้ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้าง  
ชำระเกินกว่า ๑๐ ปี และภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ที่ประชุม  
ได้พิจารณาดังนี้

ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง มีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ปี พ.ศ.  
๒๕๔๑ - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระที่  
ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๒.- บาท (คิดเป็นรายได้  
ร้อยละ ๙๘ เป็นเงิน ๘,๘๘๓.๙๘ บาท) โดยนายกองการบริหารส่วนตำบลแก่งได้มีคำสั่ง  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่ ๘๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อขอจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี  
และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายหนี้สูญ  
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้  
เนื่องจากขาดอายุความเรียกกร้องเกินกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒๖ ราย เป็นเงิน ๘,๘๖๖.-บาท  
รายละเอียดดังนี้

๑. นางสาวกฤติยา จิลาลักษณ์ จากการสอบสวนพบว่ามีที่ดินติดตามลูกหนี้ แต่ไม่  
สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร  
เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด แจ้งว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกกร้อง เข้าหลักเกณฑ์  
การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๖๐ บาท

๒. นางกิมฉ้วน...

๒. นางกิมฉ้วน คงศิริ จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอ จำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑๑๘ บาท

๓. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้า หลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๓๘๔ บาท

๔. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความ เรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๓๐ บาท

๕. นางจุ จันทรพวง จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด แจ้งว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่าย หนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๙๙ บาท

๖. นางแจ้เอี่ยม แซ่ตั้ง จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อ ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด แจ้งว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้ สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๔๓๒ บาท

๗. นางแจ้ว กำลั้งพันธ์ จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อ ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด แจ้งว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่าย หนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๙๕๑ บาท

๘. นายใจ วิเชียรแลง จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง(เจ้าของที่ดินเสียชีวิต เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๐) เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑๖๒ บาท

๙. นางทองใบ ฟุ้งเฟื่อง จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อ ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด แจ้งว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้ สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๓๖๔ บาท

๑๐. หจก.ทะเลพลาผล จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อ ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินปิดกิจการ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๑ และขาดอายุความเรียกร้อง เข้า หลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๒๕๔ บาท

๑๑. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๒๔ บาท

๑๒. นายบุญถึง ผลศิริ จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๘๘ บาท

๑๓. นายบุญส่ง อภิรามสาคร จากการสอบสวนพบว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน ประสานงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลแก่งกะเม็ด แจ้งว่าไม่พบข้อมูลและขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๗๖๘ บาท

๑๔. นางเบญจภาณี กางสงคราม จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากไม่มีบ้านเลขที่ตามที่จำหน่าย และเจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน(ถูกบังคับคดี เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑,๖๓๕ บาท

๑๕. นายประโยชน์ สรรเสริญ จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอนและขาดอายุความเรียกร้อง(เจ้าของที่ดินเสียชีวิต เมื่อ ๔ เม.ย.๕๖) เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๘๖ บาท

๑๖. นางสาวพูนสุข โลหะโชติ จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดตามได้,เจ้าของที่ดินไม่มาติดต่อและเจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน ขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๗๕๓ บาท

๑๗. นายไพเราะ รัตนพรวารีสกุล จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอนและขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๒๔๙ บาท

๑๘. นายภักดิ์ ยิ่งยืน จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน(ที่ดินถูกบังคับคดี เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๑) และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๗๒ บาท

๑๙. นางมาลัย วิทาลัย จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดตามได้ เจ้าของที่ดินไม่มาติดต่อ และเจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน, ขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑๒๖ บาท

๒๐. นายละเมียด อยู่ยั้งยืน จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดตามได้ เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่, เจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๗๘ บาท

๒๑. นายวิง คชรินทร์ จากการสอบสวนพบว่ามีการติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าของที่ดินมีการซื้อขายโอน(ที่ดินถูกบังคับคดี เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๕)นายวิง คชรินทร์เสียชีวิตแล้ว และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๕๐๗ บาท

๒๒. บจก.ศิรเบญจพล(ธนาคารกรุงเทพ) จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๓๖๖ บาท

๒๓. นายสมุด ญาติบำรุง จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ ต่อมา มีนายสมควรร ญาติบำรุง แจ้งว่าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน ไม่ใช่ นายสมุด ญาติบำรุง โดยนายสมควรร ญาติ บำรุงครอบครองกรรมสิทธิ์มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ และชำระภาษีบำรุงท้องที่แล้ว พร้อมแจ้งว่าไม่ มีญาติชื่อนายสมุด ญาติบำรุง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็น เงิน ๑๒๐ บาท

๒๔. บจก.สินทรัพย์ไทย จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่ไม่สามารถ ติดตามได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้มีการซื้อขายโอน และขาดอายุความเรียกร้อง เข้า หลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑,๐๖๗ บาท

๒๕. นายเสงี่ยม สิทธิโชค จากการสอบสวนพบว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลเกล็ดกระรอก แจ้ง ว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้าง ชำระฯ เป็นเงิน ๓๓ บาท

๒๖. นางอุษา ภิญญารัตน์ จากการสอบสวนพบว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ประสานงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลเกล็ดกระรอก แจ้ง ว่าไม่พบข้อมูล และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้าง ชำระฯ เป็นเงิน ๓๐ บาท

#### จำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายนรินทร์ รวยรื่น จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่เจ้าของที่ดินไม่มี การติดต่อ และที่ดินที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นที่ดิน ภ.บ.ท.๕-๑๑ เข้าเงื่อนไขหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๕๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑๖๐ บาท

๒. นางลักษณา ไกรเดช จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่เจ้าของที่ดินไม่มี การติดต่อ และที่ดินที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นที่ดินไม่มีเอกสาร สิทธิ์ เข้าเงื่อนไขหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๕๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๑๗๖ บาท

๓. นางสมร โชติภักดี จากการสอบสวนพบว่ามี การติดตามลูกหนี้ แต่เจ้าของที่ดินไม่มี การติดต่อ และที่ดินที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นที่ดิน ภ.บ.ท.๕-๑๑ เข้าเงื่อนไขหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๕๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และขาดอายุความเรียกร้อง เข้าหลักเกณฑ์การขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ ค้างชำระฯ เป็นเงิน ๗๘๐ บาท

รวมเป็นเงิน...



ประธานสภาฯ ที่ประชุม ประธานสภาฯ	<p>รวมเป็นเงินที่ขอจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น ๙,๙๘๒.- บาท (คิดเป็นเงินรายได้อ้อยละ ๘๙ เป็นเงิน ๘,๘๘๓.๙๘ บาท)</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว</p> <p>มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม</p> <p>หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำหน่ายลูกหนี้สูญลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี และภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๒๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๒.- บาท (คิดเป็นเงินรายได้อ้อยละ ๘๙ เป็นเงิน ๘,๘๘๓.๙๘ บาท)ตามที่เสนอ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ</p>
มติที่ประชุม	<p>มีมติอนุมัติจำหน่ายลูกหนี้สูญลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี และภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๒๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๒.- บาท (คิดเป็นเงินรายได้อ้อยละ ๘๙ เป็นเงิน ๘,๘๘๓.๙๘ บาท) ตามที่เสนอ</p>
ประธานสภาฯ	<p>๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วย</p>
เลขานุการสภาฯ	<p>การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในการดำเนินการราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้</li><li>๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘</li></ol> <p>ข้อ ๒ การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(๑) เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li></ol>

(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ข้อ ๙ เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามข้อ ๒ วรรคสองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม

ภายใต้บังคับข้อ ๖ (๓)(ข) ห้ามมิให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลง

๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕ การเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย

ด้วยจังหวัดระยองแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้เปิดให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดระยอง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ทั้ง ๖๘ แห่ง มีศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่มีความพร้อมสามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เข้ามากำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยองขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดระยอง และสนับสนุน

ผลักดัน...

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

เลขานุการสภา

ผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ จึงขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดำเนินการนำเสนอสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานที่ก่อกองความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแล้ว

ประธานสภา  
ที่ประชุม  
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทำขึ้น ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ประธานสภา

๓.๔ ผู้ตติการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย

เลขานุการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้ความความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่น...

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภา ฯ

ขอปรึกษามาชิกในที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้กี่สมัย แต่ละสมัยจะกำหนดกี่วัน และให้แต่ละสมัยเริ่มต้นเมื่อใดพร้อมให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ด้วย

นายจรูญ สุทัตสันต์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายจรูญ สุทัตสันต์ ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ขอเสนอว่าควรที่จะกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย แต่ละสมัยกำหนดให้มีวันประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย ดังนี้ ในการประชุมครั้งนี้คือการประชุมสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยที่ประชุมได้กำหนดไว้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกระผมขอเสนอว่าควรกำหนดสมัยที่เหลือดังนี้

สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเดือนกุมภาพันธ์

๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุม ตามที่นายจรูญ สุทัตสันต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสนอด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย แต่ละสมัยกำหนดให้มีวันประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนี้

สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเดือนกุมภาพันธ์

๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔  
ประธานสภาฯ

- เรื่องอื่นๆ

เรื่องการประชุมสัมพันธการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จำนวน ๒ ฉบับ ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายอนุรักษ์ เรื่อง  
ประดิษฐ์ (รองนายก  
อบต.แก่ง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายอำเภอเมืองระยองได้ลงนามอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประกาศใช้เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้น

บัดนี้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะทำให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทุกท่านทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

รับทราบ

มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๑๐ น.